

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

GUNKUL – วิ่งหนี 3 เซียน(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว... ก็ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่ตัวนี้เลยเหมือนกันนะครับ หรือ จะเรียกว่า

เป็นหุ้นพื้นฐานตัวนี้ก็ได้ ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้หรอกนะครับว่า ราคาที่เหมาะสมทางปัจจัยพื้นฐาน อยู่ตรงไหนกัน อันนี้ก็หวังว่า หลายๆ ท่านคงไปหาอ่านกันต่อเนืองอยู่แล้วละนะ... แล้ววันนี้ ไม่เข้าไปหน่อยหรือ ที่จะบาดตาแล้วที่เคยกล่าวไว้ว่า ถ้าตลาดดีจริงๆ หรือมีแนวโน้มทางขึ้นแล้วจริงๆ เราจะเน้นมาบาดตากับที่หุ้นพื้นฐานหรือหุ้นใหญ่ๆ กันบ้าง... ซึ่งถ้าดูตลาดกันในตอนนี้ ก็ยังไม่ยืนยันนะครับ ก็ตามที่กล่าวไว้ใน LIVE ไว้ที่เพจ TH UTRADE นั้นแหละครับ หรือถ้าจะกล่าวในทีนี้ก็คือ ระบุว่า 1640 หากยืนได้มันคง หรือ ตลอดไปนะ แนวโน้มในการแกว่งตัวขึ้นยาวๆ ก็น่าจะเป็นไปได้... เพราะเราได้ Price Pattern ที่เป็นรูปแบบของ Pattern ต่อเนื่อง นั่นแปลว่า รอบที่ขึ้นยาวๆ ก่อนหน้านี้ มาได้เท่าไร รอบต่อไป ก็จะขึ้นได้ โกลัๆ เคียงกัน แต่เมื่อมาถึงตอนนี้แล้ว ก็ขออย่าให้พลิกลงมาต่ำกว่าเส้น MA25days อีกครั้งก็แล้วกันนะ หรือ ดีๆ หน่อยก็ต้องยืนระดับ 1630 ให้ได้มันคงไว้ก่อน เพื่อเราจะได้มีหวัง เห็นการผ่าน 1640 ได้ต่อไป... ส่วนเป้าหมายที่สำคัญหากผ่าน 1640 ไปได้ เราก็จะไปว่ากันที่พื้นที่ 1670-1680 โดยจะดูว่า จะยืน 1670 ได้จริงไหม ถ้ายืนได้จริง นั่นก็จะแปลว่า รูปแบบของ คลื่น X เพื่อลง ABC จะไม่เกิดขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือว่า ตลาดหุ้นไทย หรือ SET Index จะไม่มีการลงต่ำมากๆ อีกแล้ว อย่างมากถ้าจะลง ก็ลงแค่ Up Trend Line นะ หรือเราจะบอกว่า ตลาดหุ้นไทย ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วก็ว่าได้... ดังนั้น ระยะนี้ จับตาดูกันอย่างใกล้ชิดไว้ละ

ดูตามเกม... อันนี้ว่ากันตามรูปแบบเกมวิเคราะห์โมเมนตัมเทคนิคเท่านั้นละครับ และว่าด้วยการเกิดซ้ำซ้อน หรือ อดีตที่ผ่านมาเคยทำอย่างไร นิสัยก็อาจจะยังทำซ้ำแบบเดิมๆ ได้ต่อไปนั่นแหละครับ

- แนวรับ** : ... 5.55-5.35 **ไม่ต่ำกว่า 5.10** **ไว้ก่อน จะอ่อนใจกว่า**
- เป้าหมาย** : ... 6.4-6.5 **เป็นเป้าหมายของการแก๊งกำไรเล่นรอบ**

Price Chart...(GUNKUL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GUNKUL... ถ้าจะว่ากันด้วยหุ้นใหญ่หุ้นหลัก หรือหุ้นพื้นฐานที่มีปริมาณการซื้อขายเยอะๆ เหนือเมฆมักจะแอบๆ ไปดูด้วย เส้น 3 เซียน ด้วยนะ. ถ้าตามภาพนี้ จะเห็นแนวโน้มของ เส้น 3 เซียน ขาขึ้น แม้ว่าขึ้นมาก่อนหน้านั้นนานแล้ว แต่เราก็ยังคงมาดูว่า นิสัยของการที่ราคาขึ้น แล้วอ่อนตัวลง หรือพักตัวนั้น จนอยู่ในระดับเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับ เส้น 3 เซียน หลังจากนั้น ก็จะมีการดึงหนีเส้น 3 เซียน... ซึ่งรอบนี้เราก็จะเห็นเหมือนกันว่า ราคาดึงหนีเส้น 3 เซียนแล้ว แต่ราคา หรือระยะทางการวิ่ง ยังน่าจะพอมีเหลืออยู่นะ โดยเราคาดว่า ระยะทางการวิ่ง ก็น่าจะใกล้ๆ เคียงกับ 2 รอบที่ผ่านมา นั่นแปลว่า อย่างน้อยๆ ก็ลู่ 6.5

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน